



MY SCHOOL DC

Bốc Thăm Vào Trường Công

MySchoolDC.org

# HỌC SINH KHUYẾT TẬT VÀ BỐC THĂM TẠI TRƯỜNG CÔNG LẬP

Quy trình bốc thăm của My School DC có sẵn cho tất cả cư dân DC. Sẽ không có học sinh nào bị từ chối nhập học vào một trường công lập DC vì bị khuyết tật hoặc bị nghi ngờ khuyết tật.

Nếu một học sinh nhận được một cuộc bốc thăm hoặc đề nghị đưa vào danh sách chờ, các trường đặc quyền công lập của DCPS hoặc DC phải ghi danh học sinh đó bất kể tình trạng giáo dục đặc biệt của học sinh này. **Tuy nhiên, trường học có thể cung cấp dịch vụ cho học sinh này tại một cơ sở khác với nơi học sinh đã được chọn để cung cấp một cách thích hợp Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) cho học sinh này.**

## TÌM HIỂU

Tất cả các gia đình học sinh khuyết tật đều được mời tìm hiểu về các lựa chọn trường công lập dành cho họ và tham gia bốc thăm thông thường.

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp dành cho các gia đình:

- Tìm hiểu về các dịch vụ giáo dục đặc biệt được cung cấp tại mỗi trường từ điểm liên lạc của bộ phận giáo dục đặc biệt của trường. Tìm thông tin liên lạc của họ trên hồ sơ trường học tại [www.myschooldc.org/schools](http://www.myschooldc.org/schools).
- Tìm hiểu về quy trình giáo dục đặc biệt của DCPS tại địa chỉ <https://dcpsspecial.ed.wixsite.com/home>.
- Sử dụng các câu hỏi hữu ích do Hội Đồng Tư Vấn Phụ Huynh của My School DC lập ra khi kết nối với các trường học. Nó bao gồm một mục được viết bởi các phụ huynh của học sinh khuyết tật. Và có sẵn bằng sáu ngôn ngữ tại địa chỉ [www.myschooldc.org/resources/resources-families-and-schools](http://www.myschooldc.org/resources/resources-families-and-schools).
- Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt DC đã ra mắt vào năm 2022 nhằm kết nối các gia đình thông qua các công cụ, thông tin và hỗ trợ một-một. Trang web của họ cũng bao gồm danh sách các thuật ngữ và định nghĩa có thể sẽ hữu ích cho quý vị. Các thông tin thêm luôn có sẵn tại địa chỉ <https://specialeducation.dc.gov>.

**ĐỌC TRÊN GIẤY? QUÉT MÃ SAU ĐỂ TÌM TẤT CẢ CÁC LIÊN KẾT THAM KHẢO**



## NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ

Học sinh khuyết tật sử dụng cùng một quy trình đăng ký ngẫu nhiên và có thể nộp đơn vào bất kỳ trường đặc quyền công lập nào của DCPS hoặc DC. Quý vị vẫn phải nộp đơn trước thời hạn chót.

**Thời hạn chót nộp đơn cho năm học 2024-25 là ngày 1 Tháng Hai năm 2024 đối với PK3 – Lớp 8 và ngày 1 Tháng Ba năm 2024 đối với Lớp 9-12.**

Sẽ có ưu tiên ngẫu nhiên dành cho người nộp đơn đã được xác định là có nhu cầu cao về IEP được đo lường từ ngày 1 Tháng Ba năm 2024 trở đi. Hiện tại, ưu tiên này được cung cấp tại một trường đặc quyền công lập là Bridges PCS. Bridges PCS chỉ định chỗ ngồi mỗi năm cho các học sinh có IEP đủ điều kiện. Thông tin thêm có sẵn tại <https://bridgespcs.org/spedlottery>.

Xã &Áç ı&Á }@Á ~Ácã-}Á}@ Áç ~Á}\*@æ|eÁUÙUÒÁ&5Á@ Á• Á&@[Áç@ ^Á}\* áÁ\* @ááæ}@Á&5ÁQÒÚÁ~ ~Á& ~Á&ı&Á| ]Á\*áı [Á á &Á &Ááã ç& ]Á&æ[Á&~}\*Á& ]Á ~Ácã-}É

## GHI DANH

Sau đây là một vài quy trình ghi danh ngoài hình thức đăng ký thông thường dành cho học sinh khuyết tật:

- **Early Stages của DCPS**

Sau khi tham gia, xác định loại khuyết tật và nhu cầu các dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua việc xây dựng IEP, Early Stages sẽ cung cấp cho quý vị một trình tự học tập mà quý vị có thể ghi danh và bắt đầu các dịch vụ IEP. Quý vị sẽ được cung cấp một lịch trình học tập trong khu phố nơi cư trú của quý vị, nhưng cũng có thể tham gia IEP của con quý vị và còn chờ đợi. Nếu không, quý vị sẽ cần tham gia các trình tự học tập khác theo Early Stages chỉ có thể cung cấp về ghi danh tại các trường của DCPS. Nếu không tham gia vào các trình tự quy định công lập. Tuy nhiên, nếu IEP của con xây dựng tại Early Stages sẽ có hiệu lực bất kể trường học công lập nào ở DC, bao gồm cả các trường tư thục.

Nếu quý vị muốn ghi danh cho con mình vào trường trung tâm giáo dục, hoặc cho con học tại nhà, quý vị có thể nhận được Chương Trình Dịch Vụ. Chương Trình Dịch Vụ không cung cấp các dịch vụ có trong IEP và có thể không đáp ứng các nhu cầu giáo dục của con quý vị. Tuy nhiên, chương trình này sẽ cung cấp một số hỗ trợ cho những trường không ghi danh vào các trường của DCPS. Nếu quý vị là người nhận được Chương Trình Dịch Vụ, chương trình này sẽ xây dựng cùng lúc với IEP.

Các anh chị em của anh chị ghi danh dựa trên xu hướng của Early Stages DCPS sẽ là người nhận ưu tiên cho anh chị em. Tìm hiểu thêm về Early Stages DCPS tại <https://www.earlystagesdc.org>.

- **Lớp Học Khép Kín DCPS**

DCPS có quy định dành cho học sinh trên 20 giờ học mỗi tuần ngoài chương trình giáo dục phổ thông tại các trường khác trong Cơ quan Giáo dục địa phương (LEA) thay vì các trường mà học sinh đã đăng ký vào, như trường tư thục và trường K-12 Giáo dục Cá nhân (IEP) của học sinh một cách phù hợp. Quý vị có thể tìm thấy các trường có chương trình khép kín và mô hình chuyển tiếp tại <https://dcpsspecial.wixsite.com/home/self-contained-feeder-patterns>. DCPS sẽ nêu tên bất kỳ lớp học nào trong chương trình học khép kín của mình tham gia nhận ưu tiên giáo dục đặc biệt qua hình thức đăng ký của My School DC.

## CÓ CÂU HỎI HOẶC MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN?

Bạn có thể truy cập trang [Học Sinh Khuyết Tật và Xổ Số Trường Công Lập](#) để biết thêm thông tin cho năm học 2025-26.

Ngoài ra, Đường Dây Trực Tiếp My School DC có sẵn để giải đáp thắc mắc của bạn theo số **(202) 888-6336** từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc qua email tại [info.myschooldc@dc.gov](mailto:info.myschooldc@dc.gov).